

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	<p>๑. งบประมาณ ๗.๑ ล้านบาท ควรมีการ กระจายให้ถูกแผนก ไม่ควรนำมารวมกันเป็นก้อน เพื่อให้รับรู้แหล่งการใช้เงิน</p> <p>๒. ต้นทุนเวชภัณฑ์จะจ่ายเงินกลับมาตามจำนวนคนไข้ โดยภาพรวมต้นทุนขายสร้างกำไร และหารแผนกใดที่สร้างต้นทุนขายได้มากก็จะสร้างกำไรได้มากขึ้น เช่นกัน</p> <p>๓. มอบทีมเลขาพัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลระหว่าง HOSxP กับ SAP</p>	<p>๑.การเงินไม่สามารถแยกแผนกได้ เนื่องจากแต่ละแผนกไม่มีการตัดรายการใช้จริงใน INVENTORY ๒.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากฐานข้อมูลต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เช่น รายการของห้องผ่าตัด ๑ รายการอาจมีหลายบริษัท หลายราคา แต่มีการตั้งต้นทุนขายไว้แค่รายการ ทำให้ต้นทุนไม่สะท้อนความเป็นจริง</p> <p>๓.ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ เนื่องจากเมื่อมีข้อผิดพลาดตามจุดต่างๆ จะต้องมีการแก้ไขก่อน จึงจะอินเตอร์เฟตเข้า sap ได้ แนวทางแก้ไข ๑.ทุกแผนกต้องตัดรายการใช้จริงใน INVENTORY ๒.ต้องเซตราคาต้นทุนทุก item ตามรายการที่ใช้จริง ๓.ทุกแผนกต้องทำให้ข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะวิธีเชื่อมระบบแบบอัตโนมัติได้</p>	
มอบ	งานการเงินและบัญชี		
๔.๑ เรื่อง พิจารณาในหลักการเสนอขอจัดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรสุภา ลิ้มเจริญ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ดำเนินการจัดส่งผลงานให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อแล้ว	
มอบ	งานทรัพยากรบุคคล		
๔.๒ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเสนออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว	

(ครั้งแรก) จำนวน ๑๕ คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)			
มอบ	งานทรัพยากรบุคคล		
๔.๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนและ สาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำเสนอโดย รอง คณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว	
มอบ	งานทรัพยากรบุคคล		
๔.๔ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการ พัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำเสนอโดย รอง คณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว	
มอบ	งานทรัพยากรบุคคล		
๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่บุคลากรทาง การแพทย์ ตำแหน่งนักสังคม สงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำเสนอโดย รอง คณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	ดำเนินการเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว	
มอบ	งานทรัพยากรบุคคล		
๔.๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี	เห็นชอบ	ทราบ ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยแล้ว	

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ)			
มอบ	งานวิจัย		
๔.๗ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบบริหาร โรงพยาบาล ฉบับใหม่ (นำเสนอ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา)	ปรับแก้ในส่วนขององค์ประกอบ คณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๑. รองอธิการบดี ในคณะกรรมการ อำนวยการ ควรไม่เกิน ๕ คน ตามที่อธิการบดี มอบหมาย ๒. รองคณบดี และ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ไม่เกิน ๕ คน ตามที่คณบดีมอบหมาย หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมาย ๓. คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล ควรมีหัวหน้าภาควิชา ครบทุกภาค ๔. คณบดี และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฯ อาจเป็นคนเดียวกัน ก็ได้ ตามโมเดลของคณะ แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว และกองกฎหมายได้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดี และ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ / นฤตย์	
มอบ	งานยุทธศาสตร์		
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๒๐๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์	-	
มอบ	งานบริหารงานทั่วไป		